

มหาวิทยาลัย



ปีที่ 39 ฉบับที่ 60 วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นาฏศิลป์และการละคร ม.ราชภัฏนครฯ เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

จัดแสดงละครเสภาขุนช้างขุนแผน

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย โดยการจัดแสดงละครเสภา เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ตอน ละเลงขนมเบื้อง ในระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างสาน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ปีนี้ก็มีการตอบรับเข้าชมมากเหมือนปีที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาในสาขาวิชาให้ได้มาตรฐาน และเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการจัดกิจกรรมการแสดงละครนอกให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาของภูมิภาค ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปีการศึกษา

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงละครเสภา เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ตอน ละเลงขนมเบื้อง ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 23 สิงหาคม 2553

กีฬาฟุตบอล ทีมบุคลากร เสมอ ทีมคณะครุศาสตร์ 1 : 1

กีฬาวอลเลย์บอลชาย ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะ ทีมบุคลากร 2 : 0

กีฬาบาสเกตบอลหญิง ทีมคณะครุศาสตร์ ชนะ คณะวิทยาการจัดการ 37 : 24

กีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แพ้ ทีมบุคลากร 25 : 39

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติคสถานการณ์

อีกมุมมองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ '53

หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในภาพรวมงานจัดออกมาได้ดี เสียงนี้เป็นเสียงที่ทีมมหาชัยสารไม่ได้สรุปเอง แต่เป็นเสียงบอกเล่าจากผู้เข้าชมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ทีมงานมหาชัยสารได้ลงสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตัวชี้วัดที่บอกว่างานออกมาได้ดีก็คือครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เราก็คงได้รู้อีกว่าเราได้พบอะไรดี ๆ ที่แฝงอยู่ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์อีกด้วย คือ เราได้ทราบว่าโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการจะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดกิจกรรมทางวิชาการอะไรก็ได้ที่จะส่งมอบไปยังโรงเรียนของพวกเขาเหล่านั้น หรืออยากจะได้นักศึกษาไปฝึกสอนยังโรงเรียนของพวกเขา ลงมาฟังบทสัมภาษณ์



ค.ช. อภิสิทธิ์ คงสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคอนครอ ให้สัมภาษณ์ว่าน้องอภิสิทธิ์ได้มาสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรก ได้เรียนรู้วิธีการทำเทียนเหลว ได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนการทำเลยคิดว่าการทำเทียนเหลวไม่ยาก และจะนำกลับไปทดลองที่โรงเรียน และการพับกระดาษโดยไม่ใช้กาวก็เป็นเรื่องแปลก แต่สิ่งที่น้องอภิสิทธิ์ประทับใจ คือ การพับจรวด น้องอภิสิทธิ์บอกว่าสนุกมากกับการพับจรวด และความตั้งใจของน้องอภิสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งคือ น้องอภิสิทธิ์บอกว่าพอได้มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วคิดว่าต่อไปจะต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ค.ญ. สุนิตา บุญรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคอนครอ ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นปีแรกที่มาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชอบมากเพราะสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการพับกระดาษโดยไม่ใช้กาว และการทำเทียนเหลว และน้องสุนิตายังบอกอีกว่าโตขึ้นหนูก็จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะ หนูจะมาเรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะหนูอยากจะทำการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ค่ะ



คุณครูสรรเสริญ รอดเหลี่ยม ครูโรงเรียนวัดคอนครอ ให้สัมภาษณ์ว่างานนี้ภาพรวมดูดีหมด แต่สิ่งที่ยากจะฝากบอกผู้จัดงานคือ แผนทีในงานไม่มีให้ดู หรือที่มีให้ก็ดูยาก ส่วนช่องทางที่ได้รับข่าวสารในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนได้รับจดหมายเชิญจากทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ

คุณครูจารี อักษรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอนครอ ให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนวัดคอนครอพานักเรียนมาเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทุกปี ในการจัดงานครั้งนี้ภาพรวมดี แต่กิจกรรมที่ให้เด็กได้ทดลองนั้นยังมีน้อย ส่วนมากจะเป็นนิทรรศการมาก ทำให้เด็กนักเรียนที่มาไม่ค่อยสนใจเท่าไร แต่จะสนใจในกิจกรรมที่ได้ทดลอง เช่น การทำเทียนเหลว พับจรวด เป็นต้น จึงอยากให้การจัดกิจกรรมในปีหน้าให้เสริมกิจกรรมที่ให้เด็กได้ทดลอง และอยากฝากถึงมหาวิทยาลัยว่า โรงเรียนวัดคอนครอ ต้องการให้นักศึกษาออกไปฝึกสอนกับโรงเรียนวัดคอนครออย่างมาก

ค.ญ.กรรณก วงศ์สวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหน้าเขา อำเภอพิปูน บอกเล่าว่าเป็นปีแรกที่มาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สนุกมาก และได้ความรู้ แต่หนูอยากให้มีการจัดในเรื่องของเสียงต่าง ๆ ที่เราได้ยิน เช่น เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า กลับไปหนูจะไปทำรายงานส่งคุณครูว่าหนูได้ความรู้อะไรบ้างจากการมาเที่ยวงานในครั้งนี้ และโตขึ้นหนูก็จะมาเรียนที่นี้ในสายของครูวิทยาศาสตร์



คุณครูเวดี ศรีสุข โรงเรียนวัดหน้าเขา บอกว่าอยากจะให้เพิ่มเติมกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนได้ทดลองมากกว่านี้ ปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมเยอะกว่าปีนี้ และคิดว่าการจัดงานน่าจะจัดให้อยู่ในที่เดียวกัน และจัดในที่โล่ง คิดว่าจะทำให้งาน น่าเที่ยวมากกว่านี้ และได้ทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากส่วนหนึ่งคือ ดูจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส่วนหนึ่งก็ได้รับจดหมาย เชิญจากคณะวิทยาศาสตร์ด้วย



ค.ช. วีระศักดิ์ จันทร์สุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ บอกว่าเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์สนุกมาก ได้ระบายสี ได้ทดลองทำเทียนเหลว ได้ดูการทดลองทำครีมน อาบน้ำ และกลับไปก็จะเขียนรายงานส่งคุณครูว่าได้รับความรู้อะไรบ้าง

คุณครูสุชาดา คล้ายบ้านใหม่ คุณครูโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนได้นำ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเที่ยวงานในครั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้รู้สึกผิดหวัง เล็กน้อยตรงที่มีกิจกรรมการทดลองน้อยไป ส่วนมากจะเป็นการจัดนิทรรศการ เด็กที่มาอยากจะได้ทำการ ทดลอง และงานที่จัดที่หอประชุมนั้นจัดได้ดีมาก แต่อยากจะให้ออกมาจัดที่โล่งแจ้งเพราะจะได้กว้าง

เพราะที่หอประชุมพอนักเรียน หรือครู เข้าไปชมกันมาก ๆ ก็จะดูคับแคบไปมาก และอยากจะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไปทำกิจกรรมร่วมกับทางกลุ่มโรงเรียนเทศบาลปากพนังด้วย เป็นกิจกรรมสัญจรจะดีมากค่ะ และได้รับรู้ข่าวการจัดงานในครั้งนี้จาก จดหมายเชิญที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งไปถึงโรงเรียน

คุณครูสาวี กาญจนรังสี คุณครูโรงเรียนวัดหน้าเขา บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดีมาก ได้ข้อมูลอะไรไปมาก เช่น ของ อพวช. ที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์นั้นดีค่ะ เด็กได้ทดลองสัมผัส เด็กก็ได้ความรู้จากสิ่งเหล่านี้นำไปใช้ที่โรงเรียนต่อไปได้ และด้าน สถานที่ดีค่ะเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทุกท่านอำนวยความสะดวกให้กับเรามาก และในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งนี้ คิดว่าอยากจะให้เพิ่มกิจกรรมด้านทดลองปฏิบัติให้มากขึ้น

ค.ญ. พนิดา ชูหนู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาราม ตำบลยวนแหล บอกว่าได้รับความสนุกสนานมาก ได้ ความรู้เพิ่มเติมอีกมาก และคิดว่าโตขึ้นหนูจะมาเรียนที่นี่ค่ะ จะได้มาจัดกิจกรรมแบบนี้เองค่ะ

ค.ญ. วานิดา สุรพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอท่าศาลา บอกว่ามาเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์นี้ได้ความรู้มากเลยคะ ได้ทดลอง ได้ดูรูปภาพมากมายคะ ปีหน้าหนูจะมาเที่ยวงานนี้ใหม่คะ

ค.ช. จตุวิทย์ ผกากรอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม บอกว่าการมาเที่ยวสัปดาห์วิทยาศาสตร์คราว นี้สนุกมากครับ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันพับจรวดผมชอบมาก และกลับไปผมจะตั้งใจเรียนให้มาก เพราะอยากที่จะมาสอบเข้าเรียน ในคณะวิทยาศาสตร์ที่นี่ ผมจะได้เป็นผู้จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้เล่นเอง

จากการที่ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปี 2553 นี้ สรุปภาพรวมได้ว่า ในการจัดงานในครั้งนี้ดี แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมคือ การจัดบูธสำหรับการทดลองให้มากขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องของพื้นที่น่าจะจัดในบริเวณเดียวกัน จัดในที่โล่งแจ้ง แพนผังภายในงานจัดทำให้ดูได้ง่าย และเสียงเรียกร้องจากคุณครูหลาย ๆ โรงเรียน คือ อยากจะให้มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรม ดี ๆ กับโรงเรียนของพวกเขา เรียกได้ว่าการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่จะจัดเพื่อให้นักเรียน คุณครู และคนทั่วไปมาชมงานเพียงอย่างเดียว แต่ผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่ตามมาคือ เด็ก ๆ ที่มาเที่ยวงานในครั้งนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนู อยากจะมาเรียนที่นี่ เราค่อยๆ ดูแลปลูกฝังความประทับใจ ให้เด็ก ๆ นักเรียนตั้งแต่ตอนนี้ เพื่ออีก 6-7 ข้างหน้า เมื่อถึงชั้นเรียน ระดับอุดมศึกษา เราหวังว่าเขาจะคิดถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นที่แรกและที่สุดท้าย





บรรณาธิการมหาชัยสาร สด.ตร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฬหทัย, นางณิษฐา นนทโชติ
พิชญ์นฤมิตร อัครมานนา นายกองตพ ปรัชยาภาณุ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์แพ็กเที่ยง ฉบับวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น
15 ค่ำ เดือน 9 ปีชาล

ผ่านไปแล้วเรื่องการประชุมประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552 ระดับมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 5 ท่าน มาตรวจอยู่สองวัน (23 - 24 ส.ค.53)
ประธานการตรวจประเมินคือ รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์ (รองอธิการวิทยาลัยราชพฤกษ์) ตามด้วย
กรรมการคือ รศ.ดร. วิชัย ชำนิ (ม.ทักษิณ) รศ.ดร.นาฏสุดา เขมนะสิริ (มรภ.จันทระเกษม) รศ.วรรณี
ธรรมโชติ (มรภ.สงขลา) และ ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน (ผอ.ว.พยาบาลนครฯ) ล้วนให้ข้อคิด
ข้อเสนอแนะที่มีคุณประโยชน์แก่การเตรียมรับการประเมินรอบสามของ สมศ.อย่างยิ่ง ถึงเวลาที่ทุก
คนทุกคณะต้องเอาจริงเอาจังกับ "คุณภาพการผลิตบัณฑิต" ยิ่งขึ้นอีก

ข้อคิดจากกรรมการประเมินครั้งนี้ ทำให้ทุกคนต้องรีบสร้างความตระหนักว่า มหาวิทยาลัย
มิใช่ "โรงงานผลิตใบปริญญา" หรือโรงเรียนขายกระดาษใบเบิกทาง แต่ต้องเป็น "สถาบันผลิตภูมิรู้แก่
ผู้เยาว์" ที่เมื่อผู้เยาว์เหล่านั้นพ้นรั้วเหลืองแดงแห่งเขามหาชัยไปแล้ว จะต้องพูดด้วย "ความภาคภูมิใจ"
ว่าคุณภาพที่มีสูงส่งในตัวเขาก็เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยแท้

เสร็จงานประเมินคุณภาพภายในวันวานนี้ (24 ส.ค.) ไปแล้ว ผลจะออกมาอย่างไรก็สุดแท้แต่
แต่สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วินาทีนี้ไปก็คือ การเตรียมรับ "การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม"
จาก สมศ. ซึ่งคาดว่าจะมาประเมินในเดือนสิงหาคมปีหน้า เกณฑ์ประเมินครั้งนี้ว่ากันว่า "เข้มและ
หิน" เหนียวๆ ที่สำคัญคือ ต้องการผลลัพธ์ของคณะสามปีซ้อนหลัง คณะใดไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
นอกจากจะไม่รับรองคณะนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รับการรับรองตามไปด้วย

ตั้งแต่เย็นวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 44 คน พาเหรดกันไป
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในงาน Thailand Research Expo 2010 ที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชัน เซ็นเตอร์ (เซ็นทรัลเวิร์ล - ราชประสงค์) กรุงเทพฯ ในจำนวนนี้เป็นนักวิจัยจากคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 21 คน จากคณะวิทยาการจัดการ 13 คน จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ 4 คน จาก
สถาบันวิจัยฯ 5 คน โดยมี ผศ.ดร. ณรงค์ อ้วนทอง เป็นหัวหน้าทีม

วันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 13.00 น. มีการประชุมการจัดทำขอบข่ายของงานและกำหนด
ระยะเวลาการทำงาน (TOR) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของคณะกรรมการ
ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและคณะกรรมการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19

ปิดท้ายแพ็กเที่ยงด้วยคำคม "ยุติธรรมก่อน ใจจึงกว้างได้" สวัสดีค่ะ